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Umsögn um þingsályktunartiliögu

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um aukinn þorskafla á fískveiðiárinu 
2007/2008. -135. löggjafarþing 2007/2008,5. mál.

Tillagan felur í sér að auka beri þorskafla fi&kveiðiársins 2007-2008 um 40.000 tonn.
Ég álít að túlka eigi gögn úr þorskrannsóknum þannig að auka þurfi veiðar úr stofninum.
Vísa ég þar sérstaklega til minnkandi meðalþyngdar þorsks eftir aldri undanfarin ár, eins og lesa má 
í skýrslum Hafrannsóknastofnunar.
Minnkun í fallþunga stafar af ætisskorti og til þess að auka einstaklingsbundið fæðuframboð er sú 
eina leið fær að fækka í stofninum.
Stofninn er hlutfallslega of stór fyrir núverandi fæðuframboð, nokkuð sem leiðir til hungurdauða og 
sjálfáts. Við slíkar aðstæður er ekki hægt að búast við aukinni nýliðun, stofninn bregst við ástandinu 
með því að minnka sjálfan sig.
Fóðurgjöf, Ld. minnkun loðnuveiða, er að mínu mati óraunhæf aðgerð, líffræðilega og 
fjárhagslega.
*

Eg er þeirrar skoðunar að 40.000 tonna viðbót sé of lítil til að hún skili sér í auknum vaxtarhraða 
þorsks. Að mínu mati þyrfti að auka aflamaikið í a.m.k. 250.000 tonn til að árangur yrði 
merkjanlegur.
Ef Sjávarútvegs- og landbúnaðameftid óskar eftir frekari rökstuðningi og áliti mínu á hvers vegna 
svona illa gengur að "byggja upp" þorskstofninn er ég reiðubúinn til þess. Um yrði að ræða 40 mín. 
fyrirlestur.
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